



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1498 24 tháng 3 năm 2024

Thanh Tịnh

*Dốc lòng tu tiến hồi thanh tịnh
Tỉnh thức chơn hồn tự giác minh
Tiến hoá rõ rệt chuyển tiến hình
Khai minh đời đạo tự mình minh*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Làm sao hiểu được thân xác của chính ta cấu trúc bởi thanh quang của Trời Đất ?
- 2) Muốn tu mà tu không được thì phải làm sao ?
- 3) Sự vận hành trong cơ tạng hữu ích gì không ?
- 4) Muốn có hành trình dũng mãnh thì phải làm sao ?
- 5) Tại sao bị bản cùng hóa thân xác ?
- 6) Năm mới thế sự lại âm u sẽ có hiện tượng gì ?
- 7) Làm sao tạo được sự an bình của nhơn sinh ?

1) Atlantic city, 26/12/97 4 :35 AM

Hỏi : Làm sao hiểu được thân xác của chính ta cấu trúc bởi thanh quang của Trời Đất ?

Đáp : Thừa tinh ba của vũ trụ cấu thành duyên trần trước, diễn hình học trước giải trước và tự ý thức được đường tự tu tự tiến

Kệ :

*Thắm chìm khổ cảnh tự mình mình
Giải quyết tâm linh rõ tiến trình
Học đạo tâm thành minh giải quyết
Bình tâm thanh tịnh lại càng mình*

2) Atlantic city, 27/12/97 3 :00 AM

Hỏi : Muốn tu mà tu không được thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn tu thiên mà thiên không được, là vì nghiệp tâm quá nặng trước, cần ý thức con đường đạo tâm là đường giải nghiệp chướng, ý thức rõ ràng, tự tri niệm Phật từ từ giải nghiệp tâm, nhiên hậu mới thiên được, cảm thức sự nhẹ nhàng là cần thiết, tự dần thân thực hành thì mới đạt được chánh pháp

Kệ :

*Trí ý phân minh tự giải phiền
Tận tâm xây dựng trí tâm yên
Giấc mơ không có tâm thanh nhẹ
Trí tuệ phân minh chẳng lụy phiền*

3) Atlantic city, 28/12/97 8 :00 AM

Hỏi : Sự vận hành trong cơ tạng hữu ích gì không ?

Đáp : Thừa sự vận hành trong cơ tạng đem lại sự giao thông máu huyết sanh tồn và khai thông điền giới bộ đầu

Kệ :

*Diễn tâm khai triển thuận đuôi đầu
Tiến hóa không ngừng rõ trước sau
Giềng mối qui nguyên chung một cõi
Thanh thanh diệu diệu lại tô màu*

4) Atlantic city, 29/12/97 2 :15 AM

Hỏi : Muốn có hành trình dừng mãi thì phải làm sao ?

Đáp : Muốn có hành trình dừng mãi thì phải chấp nhận thực hành phục vụ tận tình

Kệ :

*Dấn thân phục vụ trong vui hành
Chẳng có so đo chẳng cạnh tranh
Thực hiện thành tâm không tính toán
Vui truyền chơn pháp chẳng cầu danh*

5) Atlantic city, 30/12/97 3 :30 AM

Hỏi : Tại sao bị bản cùng hóa thân xác ?

Đáp : Thừa quả địa cầu có nơi tốt nơi xấu, sự chuyển động bất thường, loài người sống nơi thiếu thốn, bắt buộc phải cầu xin Trời Phật gia hộ điển lành, chuyển mưa nắng mà mưu sinh, khổ tận cùng, có đôi chút đều ân độ, tự cảm thấy sự huyền diệu của Trời Đất sắp xếp và không bỏ một ai. Cuộc sống gay gắt chùng nào thì mới có cơ hội tương đến Trời Phật ân độ và pháp lành của Trời ban

Kệ :

*Lệ rơi thấm thía chảy hai hàng
Khổ cực mưu sinh khó được ban
Cao đẹp tình Trời nay quán chuyển
Cứu nhơn độ thể tránh mơ màng*

6) Paris, 31/12/97 2 :25 AM

Hỏi : Năm mới thế sự lại âm u sẽ có hiện tượng gì ?

Đáp : Thừa thế sự đang ở trong cảnh âm u chưa giải quyết được việc gì thỏa đáng, thì cũng sẽ biến chuyển theo thiên cơ, các nơi đều trong tinh thần chuẩn bị và gánh vác những chuyện gì sẽ xảy ra từ Âu tới Á

Kệ :

*Hành trình tiến hóa mong an hòa
Cấu trúc qui nguyên tánh thật thà
Nền tảng không yên thêm động điển
Bình tâm xem xét tự mình qua*

7) Paris, 01/01/1998 5 :55 AM

Hỏi : Làm sao tạo được sự an bình của nhơn sinh ?

Đáp : Thừa muốn có sự an bình cho tâm thân thì chỉ có sự tu thiền thì mới giải quyết mọi sự loạn động hiện hữu, bằng lòng hướng về thanh tịnh mà tu tiến

Kệ :

*Đầu năm cầu nguyện vẫn còn phiền
Chúc phúc cho nhau muốn được yên
Cố đạt không thành tâm loạn động
Chiều sâu tâm đạo thật là yên*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Thức Tâm

*Giải nghiệp quy tâm tự tiến thâm
Tình đời đen bạc chuyển trâm ngâm
Nay tu thức giác không còn nữa
Bình tâm học hỏi lý diệu thâm*

*Diệu thâm đời đạo giải lần
Phá mê tiến hóa tự tâm đường đi
Cùng chung học hỏi kỳ ni
Sửa mình dũng mãnh dự thi cảnh đời
Cần khôn vũ trụ của Trời
Dạy cho hiểu đạo mở lời thực chơn
Chẳng còn nuôi dưỡng giận hờn
Quy y chánh pháp giải cơn mê lầm
Tình Trời tự tiến tự tâm
Quy không chánh giác tự tâm đường tu
Chẳng còn mê loạn tạo mù
Dục tình tạm bỏ, tu thì đạt thông
Thương yêu thực chất lắng trong
Trời ban tình đẹp giải vòng ước mơ
Thực hành cảm thức phụng thờ
Trời cao bể rộng thiên cơ hữu tình
Khai thông trí tuệ chính mình
Chiều sâu đạo pháp lại tinh hơn người
Chung vui huynh đệ nức cười
Đời là tạm cảnh người người học tu.*

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng
Atlantic City, 26-06-1995

DU THUYỀN ỒN ĐỊNH

Florida 12- 01- 1995 (tiếp theo)

Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được sống chung và hiểu cảnh tạm của con người cũng không khác gì chiếc thuyền. Mất trật tự, một sợi thần kinh lộn xộn thì toàn thân là bất ổn. Cho nên chúng ta tu để sống trong thanh khí điền của Trời Phật, thì chúng ta mới lập lại sự bình an thanh nhẹ, để tiến hóa tới vô cùng được.

Hôm nay các bạn đã chung vui trong dịp sinh nhật của tôi tại đây, và chúng ta cùng chung tham thiền nhập định để ý thức được sự thanh nhẹ của mọi người đều có. Kể chưa tu và người đã tu đều có sự thanh nhẹ của chính họ. Mà họ đã vì động loạn tình đời so đo đủ chuyện quên lãnh vực thanh tịnh của chính họ, cho nên cần tu thiền. Chúng ta có cái Pháp Luân Thường Chuyển lấy cái thanh nhẹ của Trời Đất để khai sáng tâm thức của chúng ta. Trời - Đất - Người, chúng ta là người tại thế gian phải dùng nguyên lý của Trời Đất mà khai sáng tâm thức của chính chúng ta, chúng ta mới giải được nạn trong kiếp này.

Kỳ này là kỳ cuối cùng của mọi người ở trên mặt đất này. Có thể xác vi diệu, tất cả là tự động, mà không biết sửa chữa tu tiến. Ăn cũng ăn quá nhiều, ngủ cũng ngủ quá nhiều, nói cũng nói quá nhiều, tự hại mình và không biết, tưởng là mình bảnh, mình hay, đó là sai.

Tu theo đường lối Phật là tự thức, mình hiểu mình trước hết chớ không cần hiểu ai hết. Cho nên đêm đêm các bạn tu thiền, trong giờ tham thiền nhập định, luồng điện lâng lâng rút đi lên, thì các bạn lấy cái sự rút đó là cái gì? Cái điện, cái gốc gác đã đưa về, đưa các bạn về nguồn cội. Khi các bạn nhắm mắt nghe qua âm thanh tôi, thì bộ đầu các bạn được thanh nhẹ và lâng lâng đi lên, càng đi càng lên rồi, khi mà sau giờ tham thiền các bạn thấy đời là Không, không có cái gì các bạn đáng lo. Tất cả là chúng ta từ Không đến, bây giờ chúng ta phải trở về Không. Các bạn từ cái cảnh thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian, bây giờ các bạn phải thanh nhẹ mới trở về cái chỗ gốc, kêu là nguồn cội thanh nhẹ, và ánh sáng mới là thanh tịnh. Lấy gì chứng minh sự thanh tịnh? Ở thế gian có đèn thì ánh sáng ban chiếu cho tất cả mọi người, đó là nó tịnh nó mới ban chiếu. Nó tịnh, sau cái động nó mới tịnh. Chớ chúng ta có cái phương pháp tu Soi Hồn, Pháp Luân, Thường Chuyển, lúc làm đó toàn là động, mà cố gắng làm nó trở về tịnh, thì óc các bạn sáng, tâm các bạn minh, cơ tạng các bạn ổn định.

Cho nên Vô Vi có nhiều cuộc họp để cho mọi người hiểu: thế gian khối óc con người đã làm nhiều việc, về vật chất thôi, mà chúng ta là chuyên môn làm về tâm linh, hưởng thượng tự giải tự tiến, thì mọi người đều có phận sự. Ngay ở góc trời nào cũng là tự tu tự tiến, giải tỏa tâm thức. Không có nên mê loạn, nghe ông Tiên này bà Phật kia để làm khổ tâm cho mình lo âu và không tiến. Chính ta có khả năng tự tiến tự thức và tự làm, không nên nhờ đỡ ai. Ngày hôm nay các bạn đi một chuyến du thuyền sang trọng như thế này, các bạn thấy rõ: chính khả năng của các bạn đã làm, mới có tiền được đi xuống đây, chung vui với mọi người, các bạn cũng là khối

óc cảm thức vui, thì đồng tiền các bạn cũng hợp tác với mọi người để xây dựng cho người kế tiếp. Tâm như vậy thì cái óc nó mới sáng, con người bớt sự keo kiệt, bớt sự lo âu bất chánh. Phước đến là tiền đếm không kịp, mà lo kiếm tiền rồi cạnh tranh, rồi để cho người ta giựt cướp, khổ tâm thôi, không có bao giờ phát triển. Người tu thanh tịnh, ngu, người đời nói "ngu", người thanh tịnh cứ ngồi đó làm thành tu hoại, mà nó không phải ngu! Vì tương lai của chính nó, phần hồn nó chết nó không biết đi đâu, bây giờ nó lớn tuổi rồi, bây giờ nó mới hiểu được cái phần hồn của nó là chánh, cái vai chánh trong cái tiểu thiên địa này, trong cái xác phàm này mà nó chưa làm chủ được nội bộ, nó phải cần sự thanh tịnh để làm chủ nội bộ sai lầm từ nhiều kiếp. Cho nên bây giờ nó ăn năn sám hối, tự tu tự thức, mới thấy giá trị của chính nó. Cho nên người tu Vô Vi càng tu càng thấy giá trị của chính mình, mặt mày sáng, mắt sáng mặt tươi, nhưng mà đếm tiền thì không có, nghèo, nghèo thật, nhưng mà biết được nhiều chuyện, do đâu? Do sự tu, thanh tịnh nó mới bằng lòng hạ mình để hợp tác với tất cả mọi người và xây dựng cho tất cả mọi người cùng tu cùng tiến.

Cho nên hôm nay duyên lành các bạn đã thiện nhiều nơi, từ Đại Hội này tới Đại Hội nọ. Hôm nay các bạn trong dịp cuối năm, cũng như đầu năm, sắp tới các bạn lại có cơ hội thiện trên mặt biển, chung vui để nhìn cái cảnh thiên nhiên và thức giác tới cảnh siêu nhiên, để chúng ta dốc lòng dầy công tu tiến, tự đạt quán thông mọi điều trong cái tiểu thiên địa này. Cơ hội cuối cùng, tài sản cuối cùng là cái thể xác của các bạn, có đầu có óc, có tay, có chân, bằng lòng tiểu thiên địa phần hồn làm chủ, mà chưa khai thác thì vẫn nghèo nàn. Bây giờ các bạn có ôm bạc tỉ, không biết được tâm linh cũng là người nghèo thôi không có tiền được, không bao giờ về Trời được. Đồng bạc các bạn đâu có mua giấy về Trời, mua giấy du thuyền ra mặt biển chơi thôi, hên thì nó thông suốt, xui thì nó cũng xuống dưới biển chơi chớ không có ở được trên tàu.

Cho nên chúng ta hiểu cái nguyên lý này và chúng ta đang đào sâu tâm thức và thực hành tiến hóa về phần hồn. Xác ta là tàu, chiếc tàu đưa về bên giác. Cái xác chúng ta nhận bao nhiêu kích động và phản động, mà chúng ta nhận sự kích động và phản động là con quý của chúng ta, đưa ta về thanh tịnh. Khi mà các bạn trở về thanh tịnh rồi các bạn mới thật sự tiến hóa, thật sự có ngôi vị ở bên trên, không có lo, không có phiền não không có tranh chấp, sung sướng vô cùng; là cuối cùng của các bạn là Thiên Quốc. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Học chết trước khi chết

Tại sao ta khờ khạo, ngu xuẩn học cái chết để làm gì? Chúng ta chết là chết giả, theo lúc công phu để thúc đẩy cho hồn trẩy sang thiên đàng. Trong lúc công phu, khi chúng ta thức tỉnh lại thì hồn vía nhận bản thể, chúng ta được hưởng dưỡng khí mười lăm phút, là khí trung thiên, gọi là “thuốc Trường sanh,” thì điển ta đem thuốc ấy vào bản thể gọi là Dược Vương Trường Sanh Lưu Ly Quang Phật, thuốc này để độ dưỡng cho hồn và vía với tinh thần trong bản thể ta được khỏe khoắn, sức khỏe dồi dào để chống thương hàn ngoại xâm, cùng bệnh sốt rét. Đó là bệnh vi trùng thương hàn khí độc của nắng, gió, mưa, thuộc loại thần khí. Khi ta yếu sức mới sanh thương hàn, sốt rét. Nhưng ta nhờ công phu luyện đạo, được thừa hưởng dưỡng khí tiên thiên, gọi là “Trường Sanh Bất Lão,” Dược Vương Lưu Ly Quang Phật. Thuốc này để chống giặc ngoại xâm, gọi là thương hàn, sốt rét, nhức mỏi, thuốc được trừ cho bản thể ta khỏi bị đau ốm.

Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Bồ Đề Phật Học 10/01/1986

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 12, 24-03-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Chơn Kinh 1,2

<https://youtu.be/hb4PuX8eoTk?si=MSkJm8bsZor5GCs->

Chơn Kinh 3,4

https://youtu.be/Uhy0QgM_Vfs?si=bLtvV_3Tr_31yvV3

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

MỤC BẾ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 7 - Câu 284 tới 307- Tháng 9 năm 1991
Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần.
Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/4NVaasme1G8?si=oFvRtv_rB2uPNdlq

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 1498 ngày 24 03 2024

<https://youtu.be/KBkryV8Ilqk?si=D9lmA6lyA1tWaj0M>

Short - Chơn Ngôn Đức Thầy – tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwX1ckCVXC6AIKWDVL8rX5&si=ZskYfUSnzzpVGf9y>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Khúc Hoàng Thiên. Cuốn video đã được 72 ngàn lần xem.

https://youtu.be/9aCOXTojxuM?si=_E3itl5esqbrZB5E

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VẮNG

B , ngày 05.12.1995.

Kính thưa Thầy,

Từ ngày Má con mất (10/7 Â.L.) vừa qua,
Ba của con, LÂM-QUANG-HIÊN, bị bệnh liên
miếng, chân tay đau nhức, tinh thần và
thể xác đều kiệt quệ.

Con lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì
Ba của con sẽ chết mất. Vì vậy con
cúi lạy Thầy thường xét giúp cho
Ba của con được chóng lành bệnh
để con tiếp tục tu hành.

Con lạy tạ Thầy và Chư Thầy
luôn luôn cứu khổ đời đời.

Con

L - Q - T

(208)

Adelaide, ngày 2 tháng 1 năm 1996

L Q T ,

Thầy nhận được thư của con đề ngày 5/12/95 được biết con đang lo âu một việc mà chính con không lo được. Bà đi trước ông đi sau, tức là định luật của trời đất, còn sự phán xét của phần hồn thì tùy theo định luật nhân quả của mỗi cá nhân. Con nhìn ba con, con sẽ thấy người kế tiếp chính là con, phải làm gì ở trong giai đoạn này, để báo hiếu cho phụ mẫu. Thầy đề nghị con nên thực hành PLVVKHHBPP để tự cứu và giúp đỡ cho cửu huyền thất tổ được thăng hoa ở tương lai, đó là điều rất cần thiết. Con nên thường niệm Phật hướng tâm về phụ mẫu, một thời gian lâu, dày công tự niệm, con sẽ thấy hiểu nghĩa, và từ đó con sẽ được tiến lên tốt đẹp hơn. Càng nhìn rõ xác của ba con, thì con sẽ được có cơ hội hiểu được luật nhân quả là gì? Làm người trước khi chết thì phải thọ nghiệp thân nhiên hậu mới ra đi. Đó cũng là một tờ báo cáo suốt kiếp làm người, thiện ác ra sao đều hiện ra hết.

Tận nhân lực tri thiên mạng, con có thể làm những gì con có thể làm trong khả năng của chính con để đền đáp ân sâu của từ phụ trước giờ ra đi là đủ rồi. Còn về phần thiêng liêng thì con nên trì tâm niệm Phật và cầu xin cho ba được sớm tai qua nạn khỏi. Tại sao phải niệm Phật? Niệm Phật là từ trường của chính con sẽ quân bình và tốt hơn, hướng tâm về ba, thì ba sẽ nhận được sự ầm áp của con.

Thầy có bao nhiêu lời nhắn con tự thức và tự hành. Con nên vui lên, được phục vụ cha gia trong sự thành tâm báo hiếu. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

209

Thông Tin
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”
Bali, Indonesia
22.09.2024 – 27.09.2024

Ngày 22 tháng 3 năm 2024

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi thành thật cảm ơn sự nhiệt tình của quý bạn muốn tham gia Tour sau Đại Hội để huynh đệ tỷ muội được cùng nhau vui chơi và kéo dài không khí Đại Hội thêm 1 ngày. Hiện nay, chúng tôi đã phải thuê 12 xe buýt và phải giữ chỗ trước.

Nếu quý bạn chưa đóng tiền lệ phí Đợt 1, xin vui lòng gửi lệ phí cho ban ghi danh địa phương càng sớm càng tốt, để bảo đảm có chỗ. Quý bạn nào ghi danh nhưng chưa gửi lệ phí thì không bảo đảm giữ chỗ được.

Xin quý bạn kiểm lại với ban Ghi Danh địa phương trước khi mua vé máy bay, để chắc chắn có chỗ tham dự Đại Hội và TOUR sau Đại Hội.

Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ban Ghi Danh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Xin vào trang mạng <https://www.phaplyvovi.org> để tải phiếu ghi danh hay phiếu vận chuyển theo đường link dưới đây:

https://www.phaplyvovi.org/event_demos/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2024

Hoặc bấm vào hình dưới đây:



Phiếu Ghi Danh
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”
 Bali, Indonesia
 22.09.2024 – 27.09.2024

Họ / Tên (theo passport):		Nam : []	Nữ : []
Họ / Tên (trên bằng tên nếu khác)			
Ngày sinh (dd/mm/yyyy) :		Quốc Tịch :	
Địa chỉ (tên đường và số nhà):		Thành Phố :	
Tiểu Bang:	Mã số vùng:	Quốc Gia:	
Email:	Nhận newsletter tin tức ĐH via email: [yes] [no]	Đ.T. di-động :	
Tên người thân (liên lạc khi khẩn cấp):		Điện thoại:	

******Quý bạn nên mua Bảo Hiểm Du Lịch (travel insurance) để phòng xa khi cần thiết.**

LỆ PHÍ ĐẠI HỘI 22.09.2024 (check-in) – 26.09.2024 (check-out)

Phòng		Lệ Phí Đại Hội cho 1 người	Tổng Cộng
Phòng 3 người	Người Lớn	580 USD	
Phòng 2 người	Người Lớn	650 USD	
Phòng 1 người	Người Lớn	990 USD	
Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 2 người lớn	Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t. *Chung phòng với 2 người lớn	380 USD	
Trẻ em trên 12 tuổi = tính như người lớn			

Ghi Danh Đại Hội Và Hậu Đại Hội (6 ngày 5 đêm từ 22.09.2024 - 27.09.2024 cộng với 5 bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong 3 ngày đại hội, 1 bữa ăn tối hậu đại hội,

Phòng	PACKAGE KHÔNG ĐI TOUR	Lệ Phí Đại Hội & Hậu Đại Hội cho 1 người	Tổng Cộng
Phòng 3 người Hậu đại hội Không đi tour	Người Lớn	710 USD	
Phòng 2 người Hậu đại hội Không đi tour	Người Lớn	790 USD	
Phòng 1 người Hậu đại hội Không đi tour	Người Lớn	1220 USD	
Trẻ em dưới 12 tuổi	Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t.	450 USD	

ở chung với 2 người lớn	*Chung phòng với 2 người lớn	
Trẻ em trên 12 tuổi = tính như người lớn		

XIN LIÊN LẠC BAN GHI DANH VÌ CÓ THỂ HẾT CHỖ ĐI TOUR

Phòng	PACKAGE CÓ ĐI TOUR	Lệ Phí Đại Hội & TOUR cho 1 người	Tổng Cộng
Phòng 3 người Hậu đại hội + TOUR BALI	Người Lớn	740 USD	
Phòng 2 người Hậu đại hội + TOUR BALI	Người Lớn	820 USD	
Phòng 1 người Hậu đại hội + TOUR BALI	Người Lớn	1250 USD	
Trẻ em dưới 12 tuổi	Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t. *Chung phòng với 2 người lớn	480 USD	
Trẻ em trên 12 tuổi = tính như người lớn			

Chỗ ở trước Đại Hội : Khách sạn GRAND HYATT BALI (giá phòng đã tính 21% thuế, bao gồm ăn sáng)

	1 Đêm mỗi người	Đêm 20.09.2024	Đêm 21.09.2024	Tổng Cộng
Phòng 3 người	75 USD			
Phòng 2 người	90 USD			
Phòng 1 người	175 USD			
Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t. *Chung phòng với 2 người lớn	30 USD			

XIN LƯU Ý: KHI GHI DANH PHÒNG 3 NGƯỜI XIN GHI DANH ĐỦ TÊN 3 NGƯỜI CÙNG PHÒNG

BAN GHI DANH MỚI GIỮ PHÒNG ĐƯỢC- Phòng 3 người có 2 giường twin và 1 sofa bed, Chăm Ôn quý bạn

Xin chọn loại giường nếu ở 2 người	King Room (2 giường twin xếp sát nhau)	Twin Bed Room (2 giường nhỏ)
------------------------------------	--	------------------------------

Xin xếp chung với: Lưu ý: Bạn đạo ở cùng phòng phải chọn cùng một package (đi tour hoặc

	không đi tour).
1	
2	

➤ **Chương trình sơ lược**

Ngày	Chương Trình Sơ Lược	Bữa ăn
22.09.2024	Nhận Phòng sau 3 giờ chiều Tối: Hướng dẫn tổng quát Thiền chung	
23.09.2024	Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy; Tu Học Ngày 1 Thiền chung trưa và tối	3 bữa ăn Ăn sáng, trưa, chiều tại khách sạn
24.09.2024	Tu Học Ngày 2 Thiền chung trưa và tối	3 bữa ăn Ăn sáng, trưa, chiều tại khách sạn
25.09.2024	Tu Học Ngày 3 Thiền chung trưa và tối Văn Nghệ và Bế mạc Đại Hội.	3 bữa ăn Ăn sáng, trưa, chiều tại khách sạn
26.09.2024	Trả phòng trước 12 giờ trưa cho b/đ ra về nếu không tham gia du ngoạn Chi tiết Địa Điểm Du Ngoạn sẽ thông báo sau	Ăn sáng và ăn chiều – hậu đại hội tại khách sạn <i>Tour du ngoạn bao gồm ăn trưa</i>
27.09.2024	Trả phòng trước 12 giờ trưa Bạn đạo ra về	Ăn sáng tại khách sạn

1. **Ghi Danh Đại Hội**

➤ **Hạn chót Ghi Danh: 01 tháng 5 năm 2024 (Có thể hết chỗ sớm hơn)**

Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 01 tháng 05 năm 2024, chúng tôi sẽ thông báo cho quý bạn tùy nếu còn chỗ hay giá phòng đặc biệt.

➤ **Thời hạn và cách đóng lệ phí**

Xin quý bạn đóng tiền đợt 1 trước ngày 01 tháng 3, 2024 để giữ chỗ. (1 March 2024)

Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí. Quý bạn cũng có thể đóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.

Phòng		Đợt 1 đóng trước 1 tháng 3, 2024	Đợt 2 đóng hết trước 01 tháng 5, 2023
Phòng 2 hay 3 người	Người Lớn	400 USD	Phần còn lại
Phòng 1 người	Người Lớn	600 USD	Phần còn lại
	Trẻ em dưới 12t	200 USD	Phần còn lại

Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 01 tháng 5 năm 2024 vì BTC phải trả trước lệ phí cho Khách Sạn.

➤ **Phiếu ghi danh và lệ phí đại hội xin gửi về:**

Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD)

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier's check bằng USD xin đề tên:
VoVi Friendship Association of Northern California

****Ban đạo tại Mỹ có thể ZELLE vào account của Hội AHVV Bắc California. Xin liên lạc trước với Ban Ghi Danh qua email hay text để kiểm tra trước khi Zelle.**

Ban đạo tại Mỹ, Canada, và Bắc California

Liên lạc Ban Ghi Danh:

1. Chị Vũ Tuyết Tiên:
Email: chrisvu58@gmail.com Tel: (408) 775-9020
2. Chị Tôn Thu:
Email: lthumail@gmail.com Tel: (408) 518-2402

Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí/check/money order về địa chỉ:

Đại Hội Vô Vi 2024

c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158, U.S.A.

3. Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:

Mai Nguyen
PO BOX 1548
OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291 Email: ghidanhdhvovi@gmail.com
Check payable to VOFI Friendship Assoc of No CA

Ban đạo tại Nam California:

Liên lạc ghi danh

Anh Nguyễn Nhật Hồng Đức, email: nhiminh10@gmail.com,
Chị Châu Vũ Bảo Khanh, email: duckhanh00@gmail.com, Tel. 714-725-0207

Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:

6202 CHAPMAN Avenue, Garden Grove, CA 92845, USA

Ban đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro)

Xin ghi danh và đóng lệ phí cho chị Trần Xuân Thu
Tel.: +49 69 5978195, Email: xuan_thu.tran@yahoo.com

Lệ phí chuyển vào trương mục:

VOVI Freundschaftsvereinigung e.V.

Ngân hàng: VR Bank Fulda eG

IBAN: DE75 5306 0180 0005 6369 30

BIC: GENODE51FUL

Mục đích chuyển: DAI HOI 2024

Ban đạo tại Úc Châu

Chị Wan Thi Bích Liễu
39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: lieuvuwan@gmail.com
Tel. 61 3 9432 2690
Tel. di động 61434144976

Ban đạo tại Á Châu (Việt Nam)

Liên lạc: chị Thủy
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com

2. Chuyên Vận

Xin chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « NGURAH RAI INTERNATIONAL AIRPORT » (airport code: **DPS**). Xin lưu ý Ban Vận Chuyển chỉ đón Ban Đạo tại International Terminal.

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Khoá sống chung HỘI TỤ DỨT KHOÁT 2024	Zeebrugge, Belgique	9/5/2024 - 12/5/2024
Khóa sống chung1 Chung Thiên, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	5/6/2024-11/6/2024
Khóa sống chung Trại Hè Thiền viện Nhẫn Hòa	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2024 – 6/7/2024
Lễ Liễu Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiên, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024

Những Kỷ Niệm về Khóa Sống Chung Hawai'i 2023



Với vốn văn chương lùn cùn, nên chúng tôi rất ngại viết, nhưng sao trong lòng cứ thôi thúc chúng tôi hoài, vì chuyến đi kỳ này đã ghi lại nhiều dấu ấn trong ký ức chúng tôi, làm chúng tôi phải để bút xuống mà viết về nó.

Chúng tôi đến Hawai'i trước Khóa Sống Chung mười ngày. Chúng tôi không ngờ là mình được ở trung tâm Waikiki, một thành phố đẹp nổi tiếng của Hawai'i, với đầy đủ tiện nghi mua sắm, ăn uống, đi dạo và tắm biển. Cứ mỗi tuần đều có đốt pháo bông ngoài biển và mỗi ngày đều có những buổi múa Hula ở tại trung tâm mua sắm.

Khí hậu nơi đây ấm áp dễ chịu, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi tránh được cái giá lạnh băng tuyết của tháng mười hai ở nước Đức. Có lẽ vốn xuất thân từ vùng nhiệt đới, cho nên chúng tôi thích hợp với thời gian và khí hậu rất nhanh, một ngày sau là chúng tôi đã nhập gia tùy tục rồi. Chúng tôi được bạn đạo địa phương dắt đi ăn ở Quán Quê Hương, những món chay thuần túy rất ngon và đi xem phong tục tập quán của người dân bản xứ "Polynesian". Họ diễn xuất rất hay và nhảy múa rất đẹp.

Ngày sau chúng tôi được đến chùa cổ Nhật bản, tọa lạc trên triền núi cao, vào xem cá Koi, những đàn chim bồ câu, thiên nga và đàn vịt trời. Lúc ra về chúng tôi nhìn lên những ngọn núi cao vòi vọi và buột miệng khen "*Núi non đẹp quá!*" thì bỗng nhiên con đường đi xuống phải đi vòng lên cao thêm, vậy là chúng tôi lại được gần gũi với Sơn Thần hơn nữa.

Khi chúng tôi xuống núi thì chúng tôi đến cảnh biển rất đẹp, có những tảng đá với những hình thù rất lạ, khiến chúng tôi không khỏi trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của Hawai'i quá tuyệt vời!

Sau đó, chúng tôi đến "Tropical Farms", nơi sản xuất hạt "Macadamia" nổi tiếng thế giới, hạt thơm ngon và bùi lắm.

Chúng tôi đi ăn, đi chợ trời, mua trái cây, bông hoa và đi xin lá cây ngoài trời để trang trí cho sân khấu. Bất cứ đến đâu chúng tôi cũng đánh lễ Thổ Thần, Thổ Địa, nên chúng tôi có cảm giác là các Ngài có chung vui và làm việc với chúng tôi, vì vậy mọi việc diễn ra rất tốt đẹp.

Còn nữa cái đêm chuẩn bị đón Giao Thừa làm chúng tôi cũng không sao quên được! Mọi người đối ý không đi xem đốt pháo bông, mà ở lại Thiền để cầu an cho Thế Giới. Đêm thiền thật là thanh nhẹ.

Chúng tôi vui chơi tắm biển và được học hỏi rất nhiều trong chuyến đi này. Chúng tôi ở lại thêm một tuần sau Khóa Sống Chung và lại được đi Tour Vườn Bách Thảo, xem các loại cây nhiệt đới rất lạ và đẹp, lần nữa chúng tôi được xem đàn cá Koi cả ngàn con, chim và vịt trời bơi lội. Ra về chúng tôi được đến cảnh biển rất đẹp với những tảng núi đá lâu đời cả hàng triệu năm. Nhìn ra xa là tảng đá có hình dạng của con cá voi nằm giữa biển thật lớn.

Chúng tôi quay về ghé qua thăm tượng vua Kamehameha, rồi ra biển ngồi chơi ăn trái cây và chờ đón mặt trời lặn.

Trước lúc trở lại Đức quốc chúng lại có một buổi thiền chung tại thiền đường Hawai'i. Buổi sinh hoạt thật vui và đầy ý nghĩa.

Vậy là chúng tôi được hưởng trọn kỳ đi Khóa Sống Chung này. Được ăn “cơm Trời” và được tắm biển yêu của Thượng đế. Vui quá ! Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn vui.

Chúng tôi trở về Đức với một màu da ngăm ngăm, nổi bật trên nền tuyết trắng.

Chỉ có một điều cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn thắc mắc. . . tại sao. . . , những con người nhỏ bé như thế mà có thể làm được nhiều việc trong một lúc, trong khi chúng tôi thì nhiều lúc mà không làm xong một việc ??? ☹️☹️☹️

Câu giải đáp vẫn chưa được tìm ra . . . 😊☐😊😊

Bài viết cũng khá dài xin được dừng bút nơi đây.

Lời cuối là hai chữ cảm ơn 🙏, mà chúng tôi muốn gửi đến Ban Tổ Chức, những người đã tận tình, tận tâm và hết lòng đón tiếp chúng tôi.

Cảm ơn tất cả các bạn đạo đã cùng tham gia chung vui với chúng tôi.

Kính bút

Trâm và Thọ



Phóng Sự về



(tiếp theo và HẾT)

Trong bài viết tuần này, tôi xin tiếp tục chia sẻ về đề tài <<Tâm Linh>> mà tôi đã cảm nhận được khi tham dự Khóa Sống Chung ở Úc châu vừa qua. Đầu tiên, xin cho tôi trích dẫn lời của Đức Thầy giải thích <<Tâm Linh là sao?>>

<<Tâm Linh là ngoài tầm tay của con người muốn kiểm soát, tức là hồn nhiên và tự nhiên như lúc sơ sanh, thanh tịnh mới biết tâm linh là gì. Muốn có thanh tịnh thì phải có PHÁP lành giải trước lưu thanh, tức là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. PHÁP LÝ là nghiêm chỉnh rõ rệt. VÔ VI là từ cái KHÔNG còn KHÔNG nữa, tức là tâm thức không còn bối rối nữa. KHOA HỌC là tự tu tự nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ giai đoạn này đến giai đoạn khác. Có thực hành thì mới có thấy sự thay đổi của nội tâm. HUYỀN BÍ là chính hành giả có hành mới hiểu tận gốc Nguyên Lý của mỗi sự việc. PHẬT PHÁP là thanh nhẹ, thức hòa đồng mở rộng đường đi, dẹp sự sân si nghi kỵ là tự cứu lấy phần HỒN mà tiến hóa.>>

trích “Mục Bé Tám” ngày 09 tháng 03 năm 1997 tại Sydney, Australia

Lời mở đầu Đức Thầy định nghĩa <<Tâm Linh là ngoài tầm tay của con người muốn kiểm soát>> và đây cũng chính là điều đầu tiên mà tôi cảm nhận về <<Tâm Linh>> ở Khóa Sống Chung Úc Châu năm 2024. Khi nghe chị Liễu lo lắng về việc chủ nhà muốn không cho tụ tập hơn 26 người trong căn nhà được chọn làm nơi tổ chức Khóa Sống Chung thì chị Liễu dở khóc dở cười. Tại sao vậy? Tại vì số người đăng ký vượt hơn 26 người, mà khổ nỗi, những người trong Ban Tổ Chức thì không ở trong căn nhà đó, mọi người đều ở nhà kế bên. Do đó, với yêu cầu của chủ nhà thì không một ai trong Ban Tổ Chức có thể tham dự Khóa Sống Chung. Vậy là các cuộc họp sẽ không tiến hành được vì không có người điều khiển, có phải là dở khóc dở cười cho Ban Tổ Chức không? Tôi bỗng nhớ lại khó khăn tôi đã gặp phải khi đứng ra tổ chức Khóa Sống Chung vào năm 2022. Tôi cũng dở khóc dở cười, mà hình như tôi khóc nhiều hơn cười. Cũng chính từ năm đó, tôi mới biết

mình đã sơ suất khi quên xin phép <<Thổ Thần Thổ Địa>> ở tại khách sạn nơi mình tổ chức Khóa Sống Chung. Và kể từ đó, tôi không bao giờ quên <<Thổ Thần Thổ Địa>> mỗi khi đi đến bất cứ nơi nào! Việc đầu tiên tôi luôn luôn phải làm là trình với các Ngài tên tuổi của mình với lý do tôi đến nơi đó để làm gì, và đến trong khoảng thời gian bao lâu? Nhờ hiểu được điều này nên Khóa Sống Chung ở Hawai'i lần thứ hai tôi xin phép các Ngài hẳn hoi, và kết quả là tất cả bạn đạo tham dự ai cũng vui vẻ, tâm tư cởi mở, hòa nhã, đi họp đúng giờ, và nhất là không có sự cãi vã trong những ngày mở khóa.

Mặc dù không chắc chắn cho lắm, nhưng tôi vẫn gợi ý với chị Liễu là trước khi bước vào ngôi nhà mượn đó, chị nên mua một bình hoa trắng và 5 thứ trái cây để xin phép <<Thổ Thần Thổ Địa>>, nói rõ lý do tại sao mọi người có mặt ở tại căn nhà đó, thời gian ở là bao lâu...và không quên cho Thổ Thần Thổ Địa biết mọi người đều là bạn đạo Vô Vi, và là đệ tử của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên. Kết quả là... ba ngày sống chung ở Dromana thật bình an, ngoài sức tưởng tượng của Ban Tổ Chức, và vượt <<ngoài tầm tay của con người muốn kiểm soát>>. Và chỉ có sự giúp đỡ của các <<Đấng Thiêng Liêng>> mới xóa đi sự kiểm soát gắt gao của người chủ nhà khó tính. Thêm một lần nữa, tôi càng thấy rõ khả năng vô cùng của các Ngài, và đây chính là sự <<HUYỀN BÍ>> ở KSC Úc châu lần này.

Cũng như những khóa hội tụ tâm linh khác, buổi Lễ Khai Mạc được bắt đầu khi cô Nguyễn thị Duyên, hội trưởng ở Sydney thay mặt bạn đạo ngỏ lời cảm ơn đến Thượng Đế, Chư Vị Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy đã tạo cơ hội cho bạn đạo Úc châu có duyên lành hội tụ. Kể đến là lời huấn từ của Đức Thầy khai mạc Khóa Sống Chung. Với nét mặt vui tươi, và giọng nói hùng hồn Đức Thầy nêu rõ, <<Ngày hôm nay Thượng Đế đã ban cho chúng ta một vòng Thanh Điện, để huynh đệ chúng ta có cơ hội ngồi chung với nhau, ôm ấp lấy nhau và thấy đường lối chính chúng ta xây dựng mới có tiến>>. Một bài thơ Đức Thầy viết để khuyên mọi người phải cố gắng trở thành một chiến sĩ của Thượng Đế. Và việc trước tiên người chiến sĩ ấy phải làm là dẹp được giặc trong Tiểu Thiên Địa của chính mình, giành được chiến thắng mới tiến thẳng tới chiến sĩ của Thượng Đế, đó chính là chiến sĩ của tình thương và đạo đức.

Và để trở thành chiến sĩ của tình thương và đạo đức, chúng ta phải biết <<Tha thứ và Thương Yêu>>. Đó cũng là đề tài tu học ở Khóa Sống Chung kỳ này. Đây là một đề tài rất thiết thực, cứ học hoài, học mãi mà vẫn có rất nhiều điều hay để khai thác. Quả thật, nhiều bạn đạo đóng góp rất sôi nổi. Những câu chuyện, những nghịch cảnh trong gia đình mà người tu phải học từ vợ chồng cho đến con cái được kể lại với nhiều nước mắt khiến không khí trong căn phòng nhỏ bị chùn

xuống hẳn. Nhưng không sao, lời giảng của Đức Thầy đã xóa tan đi mọi ưu tư phiền não. Lời khuyên nhủ của Đức Thầy như phần nào giải tỏa được sự phiền muộn của nội tâm, ai nấy đều nhắm mắt, lắng tâm hòa theo lời giảng dịu ngọt của Đức Thầy, hòa theo <<vòng Thanh Điển mà Thượng Đế đã ban tặng>> để cứu những phần Hồn vẫn còn đau khổ khi chưa thấu hiểu được giá trị của sự nhịn nhục.

Chương trình buổi chiều được tiếp tục học <<Mục Bé Tám>>. Đầu tiên, mỗi bạn đạo nhận được bất kỳ câu hỏi cùng với câu trả lời và bài kệ của Đức Thầy. Khi được gọi tên, bạn đạo đó sẽ đọc to câu hỏi của Đức Thầy để những bạn đạo khác cùng thảo luận. Có những câu hỏi và câu trả lời của Đức Thầy được mổ xẻ rất lâu và cũng có vài câu hỏi được thông qua một cách nhanh chóng. Rất hay là tất cả câu trả lời của Đức Thầy cộng với sự khai thác của bạn đạo phải thuyết phục và phải làm cho bạn đạo, nhất là dì Ngọc Sương ở Sydney phải <<Tâm Phục, Khẩu Phục>> thì mới học qua câu hỏi khác. Tôi rất thích tính cách này ở dì Ngọc Sương vì nhờ những câu hỏi sắc bén của dì Sương đã tạo cơ hội cho bạn đạo khai thác kỹ càng và sâu sắc hơn về những câu hỏi trong Mục Bé Tám mà Đức Thầy đã viết mỗi ngày lúc 3 giờ sáng. Lại có một niềm vui nho nhỏ cho những bạn đạo tham gia khi chị Như Mai không đồng ý với dì Sương là sao khai thác một đề tài lâu quá! Có lẽ chị Như Mai muốn nhiều bạn đạo chia sẻ những câu hỏi hơn thay vì phải <<đi sâu và đi xa quá>> cho một câu hỏi. Hầu như tất cả bạn đạo đều ủng hộ ý kiến của dì Ngọc Sương, nên mọi người tiếp tục đóng góp. Kể từ đó, mỗi lần chị Như Mai phát biểu dông dài là dì Ngọc Sương lại lên tiếng, <<Đi xa quá rồi đó nhe!>> Mọi người đều cười, nhưng chị Như Mai vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, để dì Sương ngồi kể bên chỉ còn biết giơ tay lên.. đầu hàng. Đi sâu sát thực tế, tôi được biết mặc dù cặp đôi Sương-Mai hay bất đồng quan điểm trong các cuộc thảo luận ở trong thiền đường, nhưng cả hai luôn giúp đỡ nhau trong việc nấu ăn tại thiền đường Sydney và cả hai luôn là bạn đồng hành và bạn cùng phòng khi tham dự các Đại Hội Vô Vi Quốc Tế.

Nếu chị Như Mai nổi tiếng với câu nói (catchphrase) <<Đi xa quá!>> thì chị Hạnh cũng có một câu nói nổi tiếng ở Khóa Sống Chung mà sau đó (catchphrase) của chị Hạnh đã trở thành ngôn ngữ thực dụng cho những bạn đạo tham dự khóa. Khi chị Hạnh được chọn đọc câu hỏi chị bốc thăm thì bạn đạo phải cười nghiêng cười ngả vì cách chị diễn giải lời của Đức Thầy. Điệp khúc, <<Rồi sao nữa>> được chị nhắc đi nhắc lại nhiều lần để tạo sự chú ý cho người nghe và quả thật, nhiều bạn đạo nhắm mắt cũng phải mở choàng mắt ra để xem sự diễn tả hùng hồn có một không hai của chị Hạnh về câu trả lời của Đức Thầy. Một tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt dành cho chị

Hạnh khi chị Hạnh kết thúc phần trình bày của mình. Nếu được bầu chọn, ai là người có khiếu khôi hài nhất của buổi tu học chiều nay thì chắc chắn chị Hạnh sẽ được nhận giải.

Chương trình <<Đố Vui Để Học>> vào buổi tối với không khí vui tươi được nhân lên gấp đôi, vẻ mặt ai cũng vui vẻ háo hức vì Đố Vui có thưởng. Điều lệ của chương trình <<Đố Vui Để Học>> là bạn đạo phải chờ đến chữ <<Hết>> thì mới được quyền giơ tay, ai giơ tay trước sẽ bị loại. Ai trả lời sát với câu trả lời của Đức Thầy sẽ được cộng điểm và giám khảo chính là những bạn đạo có mặt tại đó. Những câu hỏi liên quan đến câu Nguyện, Soi Hồn, cách thờ Pháp Luân Thường Chuyển, đến Thiên Định, hoặc những nghi thức trong Vô Vi như cách chưng bày hoa quả trên bàn kiếng Vô Vi được Ban Tổ Chức chọn lọc với những câu trả lời ngắn gọn và đầy đủ ý! Vui nhất là khi anh Hào trả lời đúng được vài câu hỏi, anh Hào đã mạnh dạn phát biểu, <<Tôi sợ lên lãnh quà lắm!!>> Lúc đó tôi thoáng nghĩ, <<Wow, sao anh Hào tự tin thế!>. Và tôi lại thán phục anh Hào có trí nhớ tốt nên các câu hỏi này không làm khó anh Hào được. Đối với anh Minh ở Sydney, lúc đầu anh Minh không dành được quyền trả lời như những bạn đạo khác vì nhiều lúc anh Minh giơ tay trước hiệu lệnh <<HẾT>>. Nhưng càng về sau, do độ khó của các câu hỏi được tăng lên, nên ít người trả lời, lúc này anh Minh rất từ tốn trong việc giơ tay phát biểu, anh đã gây bất ngờ với những câu trả lời chính xác, giống y chang câu đáp của Đức Thầy. Kết quả chung cuộc, anh Minh giành Giải Nhất, Giải Nhì thuộc về cô Ngọc Anh (ở Sydney) và Giải Ba thuộc về anh Hào ở Melbourne. Mặc dù anh Hào sợ lên lãnh quà, nhưng anh Hào vẫn phải lên nhận quà thôi! Một cử chỉ đẹp được ghi nhận lại là anh Hào đã trao tặng phần quà của mình cho một bạn đạo Việt nam nhỏ tuổi nhất!

Chương trình <<Văn nghệ>> ở Khóa Sống Chung là chương trình đã để lại nhiều kỷ niệm trong tôi nhất. Tôi thán phục một bạn đạo Úc châu vì ở đây có quá nhiều nhân tài. Đầu tiên phải nói đến dàn âm thanh mà anh Minh đã nhờ vợ chồng anh Cầu và chị Nguyệt chuyên chở từ Sydney xuống Dromana. Anh Minh rất giỏi về âm thanh, mặc dù có 3 đến 4 cái microphone để gần nhau nhưng không có cái nào bị hú cả. Đây là điều tôi phải nể phục anh Minh vì tôi hay gặp sự cố về tiếng hú của microphone khi tổ chức Khóa Sống Chung ở Hawai'i. Kể đến, bầu sô Ngọc Sương trong việc sắp xếp chương trình vừa nhạc Đạo và nhạc Đời để tạo cơ hội cho bạn đạo Úc châu mang lời ca tiếng hát để nhắc nhở nhau cùng tu tiến.

Những giọng ca có thể hát solo như chú Dũng, cô Ngọc Anh, cô Liên, chị Su và cả Nhung ở Newcastle đã tạo nên một chương trình ca nhạc thật đặc sắc. Điều tôi rất quý đối với bạn đạo Úc châu là luôn luôn tìm tòi học hỏi và không ngại khó khăn. Ví dụ như một bài hát về Đạo bạn đạo Úc

châu sẽ cố gắng tập hát chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hay màn hóa trang đi tìm trang phục chỉ vài phút trước khi trình diễn. Điều đó đã nói lên sự tương thân tương ái của mỗi người, hễ có ai lên tiếng giúp đỡ là mọi người sẵn sàng hưởng ứng! Và cũng vì lẽ đó mà chương trình văn nghệ được khán giả hoan hô nhiệt liệt.

Thật là một thiếu sót nếu tôi không nói đến sự giúp đỡ và ủng hộ tinh thần hết mình của cô Kim Thanh, một thần tượng của tôi khi tôi mới biết đến Vô Vi. Những bài vọng cổ, Hồ Quảng cô sáng tác với những câu nói mộc mạc rất dễ đi vào lòng người. Tôi đã làm một việc mà tôi chưa từng làm, đó là hát lại bài Vọng Cổ để tặng riêng cho tác giả cũng như lời tri ân về những cống hiến của cô đối với cộng đồng Vô Vi. Với sự góp giọng của Nhung, mặc dù ở giữa bài, chúng tôi nhận được nhiều tràng pháo tay không biết tán thưởng hay mong muốn bài hát được kết thúc mau chóng. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn rất vui vì đã hoàn thành bài Vọng cổ dài lê thê.

Xin cảm ơn những tình cảm quý báu của bạn đạo Úc châu đã dành tặng cho tôi để giờ đây tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm ấy bằng bài phóng sự này. Xin kết thúc bài phóng sự này với 4 câu thơ Đức Thầy nói về << *Tâm Linh* >>:

Tâm Linh phát triển thật thà tiến

Chẳng có sân si chẳng có phiền

Mến cảm Đất Trời tình quý Phật

An vui thanh nhẹ chẳng lo phiền

~Lương Sĩ Hằng~

HẾT

Trịnh Thị Cẩm Tú